



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๑๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑๗ มูลค่าข่าว ๙๑,๖๑๑.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



## วินัย ...ล้ำเส้น ?

จากกระแสข่าวนักกีฬาเทควันโดสาว “น้องก้อย” รุ่งระวี ชูระสะ ถูก “โค้ชเซ” เซ ของชอก เฮดโค้ชทีมชาติไทย ชาวเกาหลีใต้ ลงโทษรุนแรง ในลักษณะทำร้ายร่างกาย เพราะโมโหที่นักกีฬาไม่พร้อมในการแข่งขันรายการ โคเรีย โอเพ่น ที่ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ผ่านมา รายการ “คม ชัด ลึก” ได้จัดเสวนาในหัวข้อ วินัย... ล้ำเส้น ?

นายวิญญู พันพรม อดีตผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย กล่าวว่า เคยร่วมงานกับโค้ชเซ มาเป็นเวลา 8 ปี ที่ผ่านมา โค้ชเซ จะเน้นเรื่องระเบียบวินัยมาก และมักจะใช้สไต์การฝึกแบบเกาหลี ซึ่งในสายตาของชาวไทยจะบอกว่า โหด

โค้ชเซ จะเข้มงวดมากในการฝึกซ้อม ส่วนตัวเห็นว่า โค้ชเซมาอยู่เมืองไทยก็มุ่งมั่นสร้างผลงาน ไม่เคยเห็นโค้ชเซลงโทษนักกีฬาอย่างรุนแรง มีบ้างที่โค้ชเซตบหัวนักกีฬา ตีบ้างเป็นบางครั้ง เพื่อให้หลาบจำ แต่ทุกครั้ง โค้ชเซจะตักเตือนด้วยวาจาจากก่อนที่จะลงมือ และพูดด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

โดยปกติโค้ชเซเป็นคนที่อารมณ์ดี ตลก

สุภาพ แต่จะเข้มงวด ซึ่เรียสในช่วงการฝึกซ้อม และแข่งขัน ด้วยมุ่งหวังให้นักกีฬาประสบความสำเร็จ

ที่ผ่านมาไม่เคยมีนักกีฬาคนไหน หรือผู้ปกครองของนักกีฬามาร้องเรียนว่า ถูกโค้ชเซลงโทษ และนักกีฬาทุกคนรักโค้ชเซ ไม่โกรธโค้ชเซ แม้จะลงโทษหนักแค่ไหนก็ตาม

นายธชาติ พูเจริญ หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า หลักการเป็นผู้ฝึกสอนไม่ว่าที่ไหนก็จะอยู่ในกรอบเดียวกัน แต่เรื่องพฤติกรรมอาจจะต่างกันตามเชื้อชาติ ตามสังคม

บ่อยครั้งที่เราจะได้ยินโค้ชเสียงดัง โดยเฉพาะในขณะที่ทำการแข่งขัน นั่นเป็นเพราะโค้ชต้องการกระตุ้นนักกีฬา ปลูกเร้าให้นักกีฬาต่อสู้กับคู่แข่ง

จากกรณีที่เกิดขึ้น ทุกคนต้องออกมาพูด มาชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อสรุปหาข้อเท็จจริงหาทางแก้ไข

หากโค้ชมีเจตนาทำร้ายนักกีฬา ทำด้วยอารมณ์ ถือว่าไม่ใช่วิถีของโค้ชอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม นักกีฬาต้องรับทราบและหน้าที่ของตนเอง จะต้องทำอะไรบ้าง หากผิดพลาดแล้วก็ต้องพร้อมที่จะรับการลงโทษ

